



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. จีดีพีเกษตรโตดีไตรมาส2พุ่ง5.7%
2. รายงานพิเศษ: โจทย์หินที่แก้ช้า มีหวังทุบเศรษฐกิจไทยพัง!!
3. ภาพข่าว: เปิดประชุม
4. ก.เกษตรฯถกมือบเขื่อนราษีไศล
5. นอภ.ป่าแดดหารือลำไยราคาตก
6. ตรวจสอบเครื่องวัดขนาดลำไย
7. ธปท.ยันศก.Q2สุดปัง/ขยับดอกเบี้ยคุมเพื่อ
8. คอลัมน์: หะหะพาที: "ไทย ฟาร์ม 2022" ยังมีต่อ+สืบสาน "งานศิลป์" ถิ่นบูรพา
9. จีน ปลดล็อกโรงงานไก่ไทยส่งเพิ่มได้อีก 5 แห่ง
10. ฟรุ้ทบอร์ดปฏิเสธรั่วว โศกนาฏกรรมมั่งคุดตะวันออก ยันส่งออกครั้งแรกพุ่ง...

สื่อ

มติชน (กรอบ่าย)
สยามรัฐ
ไทยรัฐ
มติชน
มติชน (เดลินิวส์)
ข่าวสด (เดลินิวส์)
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
bangkokbiznews.com
thansettakij.com

จีดีพีเกษตรโตดี ไตรมาส 2 พุ่ง 5.7%



จันทานนท์
วรรณเชจร

นายจันทานนท์

วรรณเชจร

เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.) เปิดเผยภาวะ

เศรษฐกิจการเกษตร

ไตรมาส 2 ปี 2565

(เมษายน-มิถุนายน)

เทียบช่วงเดียวกัน

ของปี 2564 ขยายตัว

5.7% เติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัว 4.1% โดยปัจจัยสำคัญมาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ปริมาณน้ำที่มีเพียงพอต่อการปลูกพืช รวมถึงการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีเพื่อลดภาระต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม สาขาปศุสัตว์และประมงหดตัว ติดลบ 2.2% และ ติดลบ 2.7% ตามลำดับ ผลจากการเฝ้าระวังโรคระบาดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

นายจันทานนท์กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปีนี้ว่า คาดจะขยายตัวในช่วง 2.4-3.4% เทียบปี 2564 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดต้นทุน ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงมาตรการผ่อนคลायโควิด-19 ก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศทั้งภาวะฝนทิ้งช่วง พายุฝนรุนแรง ราคาปัจจัยการผลิตยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นต้น

รายงานพิเศษ

โจทย์หินที่แก้ช้า มีหวังทุบเศรษฐกิจไทยพัง!!



ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเร่งแก้ไขปัญหา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียบุกยูเครน ตั้งแต่ต้นปี 2565 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มียาที่จะยุติลงได้ง่าย สร้างความปั่นป่วนในการผลิตอาหารของโลก ไม่เว้นแม้ประเทศไทยที่นับเป็นดินแดนแห่งครัวโลก

เพราะผลพวงของสงครามทำให้รัสเซียและยูเครน ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบภาคการเกษตรรายใหญ่ของโลก อย่าง ปุ๋ยเคมี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาลี ต้องหยุดส่งออกสินค้า

ไปโดยปริยาย

เป็นแรงกดดันให้ราคาอาหารแพงไปทั่วโลก และเริ่มขาดแคลนหนักในประเทศยากจน ซึ่งสำนักงานอาหารและเกษตร ของสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า เฉพาะแถบเอเชียแปซิฟิก มีผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,800 ล้านคน!!

อีกทั้งยังมีการกักตุนอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง “นายเดวิด มัลพาส” ประธานธนาคารโลก ให้ความเห็นว่า วิกฤติการณ์ความไม่มั่นคงทางอาหารของโลกจะ

ยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566 ขณะที่ FAO เตือนว่าข้าวจะแพงขึ้น โดยดัชนีราคาข้าว Food Rice Price Index ในตลาดโลกเดือนพ.ค. พุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน กลุ่มที่ชนชั้นล่างแพงขึ้น 31.1% ธัญพืชแพงขึ้น 29.7%

หันกลับมามองประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างไร เกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารเหมือนกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกหรือไม่?!

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ไทยยังมีอาหารบริโภคเพียงพอ เพราะเป็นฐานการผลิตและส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ของโลก แต่ก็ไม่ประมาทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงด้านอาหารทั้งระบบผ่านกลไกในรูปคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ รวมทั้งเร่งจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยง BIG DATA จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ช่วยวางแผนการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนรองรับในสภาวะวิกฤติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

และ **“นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์”** ผอ.สถาบันอาหาร บอกว่า คนไทยสบายใจได้ประเทศไทย จะไม่ขาดแคลนอาหารแน่นอน เพราะผลผลิตยังมีอีกมาก เช่น ข้าว ผลิตได้ 22 ล้านตัน บริโภค 10 ล้านตัน, น้ำตาล ผลิตได้ 10 ล้านตัน บริโภค 2.5 ล้านตัน, น้ำมันพืช ผลิตได้ 17 ล้านตัน บริโภค 16 ล้านตัน ส่วนไก่และหมูเหลือส่งออกปีละ 1 ล้านตัน

เช่นเดียวกับ **“นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา”** รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ไทยยังไม่ได้ขาดแคลนอาหารจนต้องชะลอการส่งออกเหมือนประเทศอื่น เพราะสามารถผลิตอาหารเองได้มากพอ และยังเป็นผู้ส่งออกอาหารแปรรูปอันดับ 13 ของโลก

แต่ **“วิกฤติอาหารที่แท้จริงของไทย”** คือ อาหารมีราคาแพง เพราะต้นทุนการผลิตอาหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าขนส่งที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าเพื่อผลิตอาหาร โดยเฉพาะอาหารสัตว์ และปุ๋ยเคมี ยังสร้างความกังวลในการผลิตอาหาร และอาหารแปรรูปของไทย ณ เวลานี้

โดยเฉพาะ **“ปุ๋ยเคมี”** ต้นตอของอาหารแพงนั้น **“นายอัคร วิศาลวานิช”** ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ผลพวงจากสงครามทำให้ราคาขยับขึ้น ในเมืองไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เช่น ราคา

ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ปี 2563 อยู่ที่ 12,000-15,000 บาทต่อตัน ปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 30,000-35,000 บาทต่อตัน

ฟอสฟอรัส (P) ปีที่แล้วเฉลี่ย 20,000 บาทต่อตัน ปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 38,000 บาทต่อตัน และโพแทสเซียม (K) ราคาปีที่แล้วเฉลี่ย 9,000 บาทต่อตัน ปีนี้ราคาอยู่ที่ 32,000 บาทต่อตัน

ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเป็นวงกว้าง เพราะปุ๋ยเป็นสัดส่วน 15% ของค่าใช้จ่ายในภาคสินค้าเกษตร

ขณะที่ **“นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล”** สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า กรณีที่ร้ายแรงที่สุดจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อประเทศรัสเซีย อาจจะทำให้ราคาปุ๋ยตลาดโลกแพงต่อเนื่องยาวนานอีก 3-5 ปี

เรื่องนี้จึงกดดันให้ **“ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี สั่งการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เร่งจัดทำแผนเผชิญรับมือความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งเรื่องราคาแพง และปริมาณ ในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยจะมีหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างประเทศ และเศรษฐกิจร่วมรับผิดชอบ

ล่าสุดสั่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อรับมือสถานการณ์ คือ คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามประมวลผล วิเคราะห์ผลกระทบ และจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทุกมิติ

คงต้องจับตาคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะมีมาตรการอะไรที่น่าสนใจคลอออกมาดูแลปากท้องประชาชน!!

เป็นการบ้านที่รัฐบาลต้องเร่งพิสูจน์ฝีมือ !!!

หากปล่อยปัญหายืดเยื้อ จะมีปัญหาอื่นตามมาก็เป็นทางยาว!!

ลั่นแล้วแต่เป็นตัวจุดเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น! ■



เปิดประชุม มติัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมแสดงผลงานวิจัยสิ้นสุดปี 2559-2564 กรมวิชาการเกษตร “กรมวิชาการเกษตรร่วมใจมุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี.

ก.เกษตรฯถกม็อบเขื่อนราษีไศล

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวนหนึ่ง ที่มาปักหลักค้างคืนอยู่ในหน้ากระทรวงเกษตร และสหกรณ์มาระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเรียกร้องให้ กระทรวงเกษตรฯจ่ายค่าที่ดินที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล ได้รับการติดต่อจากกระทรวงเกษตรฯให้ส่งตัวแทนของกลุ่มที่ชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงเกษตรฯเข้าเจรจากับตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ โดยนายสนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห้องประชุม

กระทรวงเกษตรฯ

นายธนาให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการหารือกับตัวแทนเกษตรกรว่า การหารือครั้งนี้ ในฐานะเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ยืนยันกับตัวแทนเกษตรกรว่ากระทรวงพร้อมจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม จะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯทราบ เพื่อกำหนดวันประชุมอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้ในภายในวันที่ 11 สิงหาคมนี้

นอภ.ป่าแดดหารือลำไยราคาตก

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย นำโดยนายภูซงศ์ ภูพานัน ประธานสภาอาชีพเกษตรกรอำเภอป่าแดด เป็นแกนนำรวมตัวกันประมาณ 30 คน เข้าพบ นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอป่าแดด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอรับความช่วยเหลือจากปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำ

นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอป่าแดด ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากฤดูกาลผลิตลำไยปี พ.ศ. 2565 ในช่วงต้นฤดูลำไยติดดอกออกช่อค่อนข้างมาก จึงทำให้มีการคาดการณ์ว่าลำไยอาจจะติดผล และปริมาณผลผลิตจะมากกว่าทุกปี แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจริงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 50% ปัจจุบันผลผลิตรวมน่าจะประมาณ 7,500 ตัน ดังนั้นสถานการณ์ราคาลำไย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ที่เกรด AA ราคา 14-19 บาท/กก.

ปัจจุบัน บางโรงงานให้ราคาหน้าโรงงาน 16.50 บาท/กก. จึงเป็นแนวโน้มที่ดี ส่วนช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่ 13-17 กรกฎาคม 65

ราคาค่อนข้างจะต่ำเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวเกษตรกรรีบเก็บผลผลิตพร้อมกันทำให้ราคาลดลงเหลือ 14 บาท/กก. แต่ภายหลังราคาก็เริ่มกระตือรือร้น

กลุ่มเกษตรกรได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายอำเภอป่าแดด ขอให้ประสานโรงอบลำไยรับซื้อในราคาขั้นต่ำ เกรด AA กิโลกรัมละ 18 บาท และระหว่างเกรด AA และเกรด A ราคาไม่ควรจะต่างกันมากกว่า 5 บาท และขอให้พ่อค้ารับซื้อลำไยปิดป้ายบอกราคาหน้าลานรับซื้อก่อนเวลา 13.00 น. ทุกวัน พร้อมขอให้รัฐบาลช่วยเหลือจ่ายชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ 3 พันบาท เรื่องจากค่าแรงและปุ๋ยขึ้นราคา

นายอำเภอป่าแดดกล่าวว่า ที่ประชุมจะประสานโรงอบลำไยให้ผู้รับซื้อกำหนดราคา รับซื้อในราคาเป็นธรรมต่อเกษตรกร พร้อมนี้ทางอำเภอได้ทำหนังสือด่วนที่สุดขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อลำไยทุกแห่งได้ติดป้ายบอกราคารับซื้อ มีการใช้มาตราซึ่งดวงวัดที่ได้มาตรฐาน กรณีมีการหยุดรับซื้อเนื่องจากคิวเต็มในแต่ละวันให้แจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการไม่ให้ลำไยตกค้างเสียหาย

ตรวจเครื่องวัดขนาดลำไย

เชียงใหม่ - นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในปีนี้ผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่มีผลผลิตที่ดีและคาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 2 แสนตัน การส่งออกลำไยให้ได้มาตรฐาน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มีการตรวจสอบมาตรฐานการคัดกรองลำไย สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภค เกษตรกรผู้ส่ง-ขายลำไย ได้ราคาที่เหมาะสม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยในครั้งนี้ ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้จัดตั้งคณะทำงานที่จะออกไปตรวจสอบเครื่องคัดลำไยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อให้มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ให้ประชาชนสังเกตจากรับรองและตัวล็อกที่เครื่องเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรับรองมาตรฐานของเครื่องคัดขนาดลำไย

ราคาจำหน่ายผลผลิตลำไยในปีนี้นี้ถูกกำหนดให้อยู่ในช่วงราคาที่ใกล้เคียงกัน เบอร์ AA ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 12-13 บาท, เบอร์ A กิโลกรัมละ 11 บาท, เบอร์ B กิโลกรัมละ 4-5 บาท และเบอร์ C ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท

ธปท.ยันศก.Q2สุดปัง/ชยับดอกเบียคุมเพื่อ

บางขุนพรหม • ‘ธปท.’ การันตีเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ยังปัง โตทะลุ 3% รับทยอยชยับดอกเบียเบรกเงินเฟ้อขาขึ้น คาดเฟิกสุด 7.5% ลุยจัดแพ็กเกจอุ้มลูกหนี้แจกบาทอ่อนจากบิจจ่ายภายนอก ยันยังไม่พบสัญญาณเก็งกำไร

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชัดเจนขึ้นหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และคาดว่าจะการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2565 (จีดีพี) คาดว่าจะขยายตัว 3.3% ขณะที่ปี 2566 คาดจะขยายตัว 4.2% ส่วนไตรมาส 2/2565 คาดว่าจะขยายตัวได้มากกว่า 3% จากดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่คาด

ว่าขยายตัว 9.9% รายได้นอกภาคการเกษตร ขยายตัว 10.3% มูลค่าการส่งออก ขยายตัว 9.7% ขณะที่คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทย 1.5 ล้านคน และทั้งปีนี้จะอยู่ที่ 6 ล้านคน

“ที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นคือเงินเฟ้อ ทำให้โจทย์ในการทำนโยบายต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่การอัดฉีดหรือกระตุ้น แต่เป้าหมายสำคัญคือการทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด” นายเศรษฐพุฒิกกล่าว

โดย ธปท.จะต้องทยอยปรับนโยบายและมาตรการทางการเงินที่เป็นวงกว้างผ่านการขึ้นอัตราดอกเบีย เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ตลาดว่เงินเฟ้อจะไม่เพิ่มขึ้นอีก โดยการขึ้นดอกเบีย

จะต้องไม่ทำให้เศรษฐกิจสะดุด ต้องไม่ขึ้นดอกเบียรุนแรง การขึ้นดอกเบียก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้เงินเฟ้อกลับลงมาอยู่ในกรอบ โดยประมาณการว่เงินเฟ้อพื้นฐานของไทยจะขึ้นสูงสุดสูงสุดที่ไตรมาส 3/2565 ที่ 7.5% และจะกลับลงมาต่ำที่ 1.7% ตั้งแต่ไตรมาส 3/2566

ทั้งนี้ ยอมรับว่การขึ้นดอกเบียย่อมมีผลกระทบ แต่เมื่อช้หน้าหนักกับภาพรวมเศรษฐกิจก็เหมาะสมที่จะต้องทำ โดย ธปท.มีมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย ทั้งมาตรการเดิมที่มีผลอยู่ และจะมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับลูกหนี้รายย่อยกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่ช้

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ยังไม่กลับมาเต็มที่และค่าครองชีพสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ธปท. ยังได้ชี้แจงกรณีเงินบาทอ่อนค่าลงมากเพราะเงินทุนไหลออกว่ไม่เป็นความจริง โดยตั้งแต่ต้นปีเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาจากบิจจ่ายเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าเป็นหลัก และยืนยันว่ไม่ได้มีการกำหนดว่ค่าเงินควรอยู่ที่ระดับเท่าใด และต้องการให้ค่าเงินมีการเคลื่อนไหวจากบิจจ่ายพื้นฐาน โดยยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไร.



“ไทยฟาร์ม 2022” ยังมีต่อ+สืบสาน “งานศิลป์” ถิ่นบูรพา

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ได้เวลา “เสาร์สารพัน” ขวณที่ขวงนชวนอ่านหนังสือ และฟังเพลงย้อนยุคกลับมาปรับใช้ทำนผู้อ่านในช่วงวันสบายๆ...เสาร์ละครั้ง เช่นเคยนะครับ...

● ขอเริ่มด้วยงานเพื่อเกษตรกร ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน สลับปรับเปลี่ยนสถานที่จัดจากนี้ไปโน้น ในเครือเซ็นทรัลพัฒนา และจะมาถึงคิว “เซ็นทรัล บางนา” ตั้งแต่ 27 ก.ค.- 8 ส.ค. ...ได้แก่ งาน “The Farm 2022” ยกฟาร์มชื่อดังของประเทศไทยมาสู่ใจกลางเมืองหลวงภายใต้แนวคิด Farm in The City มีทั้ง เจียไต๋ฟาร์ม, Beindy Country Farm, LED FARM ฯลฯ รวบรวมพืชผักผลไม้สดๆ ใหม่ๆ มาให้บริการแบบวันต่อวัน และยังมีเมนูอร่อยๆ จากท้องถื่นมาเสิร์ฟตลอดงาน ย้ำอีกครั้งว่า 27 ก.ค.-8 ส.ค. นี้ จะมีเฉพาะที่ เซ็นทรัล บางนา เท่านั้น...จากนั้น 18-31 ส.ค. จะเคลื่อนขบวนไปที่ เซ็นทรัล พระราม 2, ตามด้วย เซ็นทรัล ออยุธยา 1-11 ก.ย., ตามด้วย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 12-25 ก.ย. และตามด้วย เซ็นทรัล โคราช 5-18 ส.ค.

● นี่ก็งานใหญ่และน่าสนใจ เพราะเป็นงานระดับชาติ Asia Warehousing Show (AWS) งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา ระหว่างประเทศด้านคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน... ซึ่งจะเป็แนวที่ในการแสดงและนำเสนอสินค้าสำหรับธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ... ขอเชิญท่านที่สนใจใคร่ลงทุนและค้นหาเครือข่าย ตลอดจนการพบปะเจรจากับผู้ประกอบการด้านนี้ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จากภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย ที่ Hall 101 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา ระหว่าง 25-27 ก.ค. นี้

● สำหรับงานนี้มาในแบบสวยงามผสมผสานระหว่าง “ศิลปะ” กับ “แสงสี” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Lantern Art Festival 2022... ซึ่งเริ่มมา 2-3 วันแล้ว และจะมีไปจนถึง 14 สิงหาคม...โดยเชื้อเชิญ 10

นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่ออกแบบ 10 โคมยักษ์ ผนังสามย่านมิตรทาวน์...ซึ่งจะมี Art Market หรือตลาดนัดศิลปะมาร่วมแจมด้วยทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดงาน

● ขอบใจจัดงานนี้จัง...แม้จะยามแต่อ่านแล้วอยากไปเที่ยว “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานงานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลบางพระ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคมนี้ ณ ตลาดน้ำห้วยสุกรีฟ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา...ชมถนนสายวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์จากศิลปินชื่อดังของชลบุรี ชมโขนชุดใหญ่จากสถาบันพัฒนศิลป์ พร้อมการแสดงมหรหกรรมหน้าใหญ่สุดอลังการ และแน่นอนพลาดไม่ได้เลยกับอาหารอร่อยจาก 25 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออกในบรรยากาศตลาดน้ำ

● ผ่านไปแล้วด้วยความประทับใจสำหรับการแสดงของวงดนตรี “สุนทราภรณ์” กับเพลงย้อนยุคที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม...แต่เรื่องราวและความบันเทิงจาก สุนทราภรณ์ ยังคงมีต่อ...คราวนี้เป็นฝีมือของเวิร์คพอยท์ ที่เตรียมนำละครเวที “สุนทราภรณ์ เพลงรักเพลงแผ่นดิน” โดย “เพลงเอก” ขึ้นสู่เวทีโรงละครสยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ในวันที่ 12-13-14 สิงหาคมนี้ รวม 4 รอบ นำแสดงโดยนักร้องรุ่นใหม่ จากรายการ “เพลงเอก” อาทิ ธัช กิตติธัช, พุฒิ นิชกานต์, นุ อนุกุล, อาย กุลนรี, โป๊พ ปรัชญา ฯลฯ สะท้อนชีวิต “ครูเอื้อ” ด้วยบทบาทลีลาการแสดงละคร พร้อมเพลงอมตะกว่า 30 บทเพลง...จองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตแมเจอร์ ตั้งแต่บัดนี้

● จากเพลงหวานๆที่มีคู่ของขบแก้ว ขวัญใจสายหวานกันบ้าง... มาอีกแล้วครับท่าน คริสปีครีม โดนัทสูตรลิขสิทธิ์เจ้าเก่า จับมือกับ KitKat เจ้าตัวรับช็อกโกแลตแห่งกรุงกอบระดับโลก กลายเป็น คริสปีครีม+กิทแคท 3 รสชาติ...ขอเชิญสายหวานที่ไม่สะท้านความหวานแวะไปสัมผัสกันเอง ที่ร้านคริสปีครีม 50 แห่งใน กทม. และ ตจว.

● ข่าวนั่งเรือเสาร์นี้เริ่มด้วย ศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนกรกฎาคม พาดหัวหน้าปกด้วยเรื่อง “การศึกษาของเจ้าชายสตรี”, วารสารการเงินธนาคาร ฉบับกรกฎาคมเช่นกัน ด้วยพาดหัวด้วยเรื่อง “ระเบียบการเงินโลกใหม่ ดอลลาร์อาจไม่ใช่เงินสกุลหลักอีกต่อไป” ในขณะที่ อ.ส.ท. นิตยสารท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดของททท. ฉบับเดือนก.ค. ขวณที่ขวงนเพชรบุรี, สวรรคโลก, เบตง และคลองไอง่าง ในเล่มเดียวกัน...ส่วนนิตยสารราย 2 เดือน “ข้ามห้วงมหรรณพ” ฉบับกรกฎาคม-สิงหาคม มีเรื่องน่าอ่านมาก “รำลึกวันวาน 240 ปีได้รับพระบรมมัย กรุงรัตนโกสินทร์” มีภาษาอังกฤษแปลกำกับไว้ด้วย.



จีน ปลดล็อกโรงงานไก่ไทยส่งเพิ่มได้อีก 5 แห่ง

© 23 ก.ค. 2565 เวลา 12:21 น. | ๒ 206



จีนไฟเขียวโรงงานไก่ไทยส่งเพิ่มอีก 5 แห่งผลการเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง 2 ประเทศ เชื่อมั่นในระบบบริหารควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมีมาตรการป้องกันโควิด-19

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สืบเนื่องจากการเจรจาหรือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตผู้ประกอบการไทยที่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการส่งออกด้วยตนเอง (Self-ban) สามารถทำการส่งออกสินค้าไปจีนได้อีก ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทำให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร



กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง

เศรษฐกิจ

ยานยนต์

Infotopia

คุณภาพชีวิต-สังคม

สุขภาพ

ต่างประเทศ

ไลฟ์สไตล์

คอลัมน์

B2U

ล่าสุดข่าวตีวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรมความปลอดภัยอาหารเพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้มีหนังสือแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกเงินของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง จากการเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค COVID-19 ในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยสามารถส่งสินค้าไปจีนได้แล้วจำนวน 20 แห่ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลให้หลายประเทศคู่ค้ามีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อและเข้มงวดในการตรวจสอบนำเข้าสินค้ามากขึ้น ได้แจ้งให้โรงงานผู้ผลิตทำการประเมินตนเองถึงความเสี่ยงและระงับการส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 กรมปศุสัตว์ได้ทยอยแจ้งรายชื่อโรงงานระงับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกส่งออกระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชั่วคราว จำนวน 9 โรงงาน

และได้ทำรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องและรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน GACC เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งผลจากการที่ GACC ได้ตรวจประเมินรูปแบบออนไลน์พบและยืนยันได้ว่ากรมปศุสัตว์ หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบกำกับดูแลและทางโรงงานผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกของไทย ได้ดำเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด มีการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมีมาตรการและดำเนินการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในตัวสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการยกเลิกการระงับคุณสมบัติส่งออกเงินของบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทย สามารถทำการส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยประกาศยกเลิกการระงับมีผลสามารถส่งออกไปจีนได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 แห่ง และตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จำนวน 5 แห่ง

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ขอให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดคู่ค้าและหลักมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจในการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยให้กับทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ